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Bygging nýs hjúkrunarrýmis er forgangsmál í sveitarfélagjmiáialvkiii- 
o Verið að klára deiliskipulag fyrir svæðið 
o Tryggja fé frá framkvæmdarsjóði aldraðra 
o Framkvæmdir geti hafist strax á næsta ári 

Biðlisti er á hjúkrunarheimilinu 
24 hjúkrunarrými eru á HSSA þar af aðeins 2 einbýli
Ekkert a f þessum hjúkrunarrýmum uppfyllir lágmarksviðmið um byggingar og 
starfssemi hjúkrunarheimila og hjúkrunarrýma sett fram af Velferðarráðuneytinu júní 
2014. Þar er gert ráð fyrir að einkarými eigi að vera 28 m2 tvíbýli á HSSA eru 20 m2.
Því er það skoðun sveitarfélagsins að 27 einstaklingar eru á biðlista eftir viðunandi 
aðbúnaði í samræmi við lágmarksviðmið ráðuneytisins.
Sameining HSSA undir HSU, i gildi er þjónustusamning út árið 2016 en ekki vitað 
hvað svo gerist. Breytingar hafa í för með sér mikil áhrif á samþættingu þjónustu á 
svæðinu.
Samningur HSSA hefur sérstöðu, hann samþættir margar ólíkar þjónustur 
samlegðaráhrifin og nýting starfskrafta milli ólíkra starfssviða skapar hagræðingu. 
Vond staða að vita ekki hvort áframhald verði á samningnum eftir 2016 fyrir öll 
framtíðarplön. I samningnum kemur fram að á árinu 2015 verði farið í úttekt á 
hagkvæmni samningsins, hver er staðan á því?
Reksturinn er erfiður, nauðsynlegt er að ríkið standi við gerða samninga og komið með 
aukið framlag i takt við nýja kjarasamninga. Einungis var gert ráð fyrir 3% hækkun 
launa milli ára. Kjarasamningshækkanir hafa verið allt að 12% og en er eftir að gera 
samninga við sjúkraliðafélagið og Læknafélag íslands. þessi munur á áætlunum og 
raunveruleika er hækkun á launakostnaði HSSA upp á um 19 milljónum það sem af er 
árinu. Tekið orðrétt upp úr fjárlagafrumvarpinu 2014:
„ Kjarasamningar við félög ríkisstarfsmanna verða lausir frá og með 1. febrúar 2014. I  
frumvarpinu er gengið út frá varfœrnum forsendum um launahækkanir hjá einstökum 
stofnunum á árinu 2014 eða sem nemur almennum verðlagsforsendum frumvarpsins 
sem er 3% hœkkun milli ára. Hins vegar er í frumvarpinu sérstök óskipt fjárheimild til 
að mœta ófyrirséðum útgjöldum en henni er aðallega cetlað að mœta frávikum í launa-, 
verðlags- og gengisforsendum frumvarpsins. Þessar forsendur og fjárheimildir 
stofnana kunna því að þarfnast endurskoðunar þegar niðurstöður kjarasamninga liggja 
fyrir. “

Grynnsli fyrir utan Hornafjörð

• A málþingi 10. september s.l. var kynnt áfangaskýrsla vegna rannsókna á Grynnslunum 
og innsiglingunni um ósinn til Homafjarðar. Að henni komu Vegargerðin, 
Sveitarfélagið Homafjörður og Skinney Þinganes hf.

* Helstu niðurstöður skýrslunnar og málþingsins em að gera þarf frekari 
rannsóknir áður en ráðist verður í einhveijar aðgerðir.

■ Mikilvægt er að tryggja fé til þessara rannsókna. Talið er að það geti tekið 
einhver ár að komast að niðurstöðu um hvað og hvemig rétt er að vinna að 
aðgerðum til úrbóta.
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Grynnslin fyrir utan Homafjörð takmarkar þróun útgerðar á Höfn, höfuðatvinnugreinar 
staðarins. Skipin taka ítrekað niðri þegar þau fara yfir þau.
Innsiglingin á það til að lokast yfir vetrartímann fyrir stærstu skipin sem hefur í för með 
sér tekjumissir fyrir höfhina og samfélagið, þar sem aflanum er þá landað annars staðar. 
Til að taka dæmi þá þurftu uppsjávarskip Homfirðinga að landa um 6.000 tonnum af 
loðnu i öðrum höfnum árið 2012.
Nýjustu skipin í íslenska flotanum geta ekki komið inn um Homafjarðarós Sigurður 
VE-1 ristir 9,5m Heimaey VE-2 ristir 9,5m. Dýpið á Grynnslunum er 8,5m, á 
stórstreymisflóði.

Hornafjarðarfljót og fækkun einbreiðra brúa

• Um margra ára skeið hefur Bæjarstjóm Homaljarðar barist fyrir framkvæmdum og 
endurbótum á þjóðvegi 1 um Austur-Skafitafellssýslu.

• Þann 6. júní 2011 ritaði vegamálastjóri erindi til sveitarfélagsins þar sem segir að
Vegagerðin sé reiðubúinn til að endurskoða afstöðu sína varðandi valkost
Sveitarfélagsins Homafjarðar skv. leið 3 að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

• Bæjarráð Homafjarðar féllst á áfangaskiptingu Vegagerðarinnar og hvatti til þess að 
málinu yrði hraðað eins og kostur er

• Mikilvægt er að koma vinnu við nýjan veg um Homfjarðarfljót í framkvæmd.
• Einbreiðar brýr em miklar slysagildmr á þjóðvegi 1. Sú mikla aukning ferðamanna til

landsins hrópar á aðgerðir til að fækka þeim. 26 einbreiðar brýr em á þjóðvegi nr.l í
Austur- Skaftafellssýslu. Það er ekki gild rök hjá Vegagerðinni að fara ekki í
framkvæmdir vegna þess að til standi að færa til veginn í óljósri framtíð.

• Viðhald á vegum er og hefiir verið í algem lágmarki og orðið nauðsynlegt að fara í
endurbætur

• Fyrr í sumar ályktaði bæjarstjóm að skynsamlegra er að leggja göng undir Lónsheiði, 
fiekar en að vera sífellt að vinna í kostnaðarsömum endurbótum á stórhættulegum 
vegarkafla undir Hvalnes- og Þvottárskriðum, líkt og gert var í sumar. Með því að 
leggja göng styttist hringvegurinn um rúma 11 km og öryggi vegfarenda stórbatnar.

Framhaldsfræðsla, fjarnám á Háskólastigi, Nýsköpunarmiðstöð og Matís

• Sýn Homfirðinga á starfsemina er í hnotskum eftirfarandi:
• Að tryggja öfluga og ljölbreytta starfsemi í framhaldsfiæðslu á Homafirði sem og 

greiðan aðgang og stuðning í fjamámi.
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treysta framtíð framhaldsfræðslu og fjamáms á landsbyggðinni.
• Að hafa markmið um öfluga og fjölbreytta starfsemi að leiðarljósi og þannig leggja 

áherslu á að togstreita milli kerfa eða stoftiana hamli ekki að hægt sé að fara ótroðnar 
slóðir í þessum málum.

• Að þróa nýjar og árangursríkar leiðir í framhaldsfræðslu og fjamámi á háskólastigi.
• Þekkingarsetrið Nýheimar og það starf sem fram fer innan veggja Nýheima er 

mikilvægur hlekkur í fjölbreyttari atvinnutækifæmm á svæðinu.
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